

GIAO BAN CÔNG TÁC NỘI CHÍNH...

(Tiếp theo trang 1)

đến an ninh trật tự. Công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng có những chuyển biến tích cực; thường xuyên phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí. Các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không để xảy ra tình trạng đốt pháo, tai nạn giao thông được kiểm chế, công tác phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm. Lực lượng công an đã phát hiện, khởi tố 287 vụ/463 bị can; trong đó, tội phạm

trộm cắp, ma túy và các vụ phạm về môi trường có chiều hướng gia tăng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thanh tra được triển khai thực hiện nghiêm túc; đã tiến hành 22 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 69 đơn vị, phát hiện, kiến nghị thu hồi 2.913 triệu đồng, khởi tố 1 vụ, 2 bị can về tội tham ô tài sản.

Tuy nhiên, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng thời gian qua vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: tình hình an ninh chính trị vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, còn xảy ra một số vụ án nghiêm trọng; tiến độ thi hành án dân sự đối với các vụ án trọng điểm, phức tạp, kéo dài liên quan đến lĩnh vực tín dụng, ngân hàng còn chậm; trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu ở một số địa phương,

đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa sát sao, vẫn để xảy ra những vụ việc phức tạp.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế đồng thời đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp

với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Để làm tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; kịp thời ngăn chặn, vô hiệu

hóa sự cấu kết, móc nối của các thế lực thù địch, không để hình thành lực lượng đối lập, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng công tác năm, đánh giá, dự báo tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời những vụ việc và vấn đề phát sinh, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, những việc gây bức xúc trong xã hội. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo. Các ngành trong khối nội chính tăng cường công tác phối hợp trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết các vụ án tồn đọng, kéo dài, các vụ việc phát sinh...

CÔNG ĐIỆN KHẨN...

(Tiếp theo trang 1)

Trong thời gian qua, các địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng tập trung chỉ đạo các biện pháp bao vây, xử lý bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp tục phát sinh ở các xã đã có ổ dịch và lây lan ra nhiều xã mới; số lượng, trọng lượng lợn phải tiêu hủy trong những ngày gần đây gia tăng đột biến (trên dưới 200 tấn/ngày), gây thiệt hại cho người chăn nuôi và ngân sách nhà nước. Nhiều địa phương phải huy động tổng lực, tập trung cao độ cho tiêu hủy lợn bị dịch với chi phí rất tốn kém và đang phải đối mặt với việc ô nhiễm môi trường do tiêu hủy và thiếu quỹ đất tiêu hủy.

Để hạn chế thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng Biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Công tác tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua; kịp thời chấn chỉnh, bổ khuyết những tồn tại, thiếu sót trong tổ chức thực hiện; thực hiện công bố dịch theo đúng quy định; khẩn trương xây dựng và chỉ đạo các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) xây dựng kịch bản dịch tả lợn châu Phi diễn ra trên diện rộng.

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các ổ dịch phát sinh. Khẩn trương tiêu hủy ngay số lợn chết và lợn ốm có biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi theo quy định; đối với lợn khỏe tiến hành cách ly, khử trùng, tiêu độc, tích cực chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi giám sát theo quy định để bảo vệ đàn lợn.

- Có giải pháp để tiêu thụ lợn khỏe, phát động phong trào sử dụng thịt lợn trong nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển, đặc biệt chú trọng hoạt động các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các xã chưa có dịch để ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ xã có dịch vào các xã an toàn.

- Duy trì việc tiêu độc, khử trùng theo quy định, đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng, đủ nồng độ hóa chất, tần suất thực hiện.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Theo dõi các địa phương qua nhiều ngày không phát sinh thêm diện rộng; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 05/4/2019.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kịch bản Dịch tả lợn Châu Phi diễn ra trên diện rộng; tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 05/4/2019.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương lựa chọn vị trí tiêu hủy lợn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát môi trường tại khu vực có lợn tiêu hủy; kịp thời hướng dẫn xử lý sự cố ô nhiễm môi trường do tiêu hủy lợn.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, đề nghị Báo Thái Bình: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là phổ biến những mô hình xã, thôn, trại chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng quy trình chăn nuôi tốt VietGAHP; cập nhật phổ biến mức hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy.

5. Sở Tài chính: Chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí phòng, chống dịch; thực hiện công bố giá thị trường hàng tuần hoặc khi có biến động trên 5% để người dân nắm được mức hỗ trợ, chấp hành quy định xử lý dịch.

6. Sở Y tế: Xây dựng nội dung tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền về việc bệnh dịch tả lợn châu Phi không lây lan sang người, sản phẩm thịt lợn từ lợn khỏe là sản phẩm an toàn đối với đời sống sinh hoạt của nhân dân.

7. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố liên hệ, làm việc với các cơ sở giết mổ, tiêu thụ lợn để tiêu thụ lợn khỏe cho người chăn nuôi.

8. Thành viên Ban chỉ đạo, Thành viên Tổ Công tác của tỉnh: Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh, xử lý những địa phương, người đứng đầu địa phương chưa quyết liệt, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phòng, chống dịch.

9. Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh, kinh doanh, giết mổ động vật theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh: Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố và chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cấp dưới làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời, vận động đoàn viên, hội viên tiêu thụ sản phẩm từ lợn khỏe; tích cực kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là kiểm tra, giám sát việc tiêu hủy lợn bệnh tại cơ sở.

Nhận Công điện này, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể, Tổng biên tập Báo Thái Bình và yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh, Giám đốc sở, thủ trưởng ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Công tác khẩn trương triển khai, thực hiện.

HỢP BAN CÁN SỰ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình.

Ngoài ra, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh còn thảo luận về nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm một số chức danh còn khuyết thiếu.

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của tổng điều tra dân số và nhà ở sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó nâng cao ý thức cho mọi người dân trong việc phối hợp tích cực, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho đội ngũ điều tra viên. Trong quá trình diễn ra tổng điều tra, ban chỉ đạo các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát cũng như có sự hỗ trợ, bổ sung kịp thời để bảo đảm tiến độ, chất lượng tổng điều tra...

Sau lễ ra quân, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra thực tế tại thị trấn Tiên Hải (Tiên Hải) và xã Thái Học (Thái Thụy).

“HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI...”

(Tiếp theo trang 1)

chấp hành đoàn thanh niên, các câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, lực lượng tình nguyện viên chủ thập đổ làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Nội dung tập trung tuyên truyền: những thông tin cơ bản về máu và hiến máu tình nguyện, lợi ích của việc hiến máu, hiến máu có sự hướng dẫn của thầy thuốc không có hại cho sức khỏe. Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức tuyên truyền, vận động, tiếp nhận máu bảo đảm an toàn, chất lượng; đồng thời, làm tốt việc chăm sóc người hiến máu sau hiến máu, động viên, khuyến khích, tôn vinh các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu và vận động hiến máu.

ĐƯỜNG ĐH.19 - bao giờ dân hết khổ?

Theo phản ánh của người dân thôn 5, xã Vũ Quý (Kiến Xương), tuyến đường ĐH.19 đoạn từ cầu Vũ Trung đi xã Quang Bình có chiều dài khoảng 1km, mặc dù đã được khai thi công hơn một năm qua nhưng hiện vẫn chưa xong khiến cho việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Là người phụ trách xuyên lưu thông trên tuyến đường này, ông Đỗ Quang Vinh ở xã Vũ Quý cho biết: Chưa có đường, người dân khổ nhưng đường làm dở dang người dân còn khổ hơn. Ngày nắng thì bụi của đất, cát bay mù mịt còn ngày mưa thì nước bùn đất đọng lại thành những hố trơn trượt, lầy lội, nước bắn tung tóe, xe cộ đi lại bị trượt ngã, học sinh đến trường hết sức khổ sở. Nhiều vụ va chạm giao thông đã xảy

ra trên tuyến đường này do đường trơn trượt. Để giảm thiểu các vụ va chạm giao thông trên tuyến đường này, người dân chỉ biết đổ chất thải vật liệu xây dựng để hạn chế “ổ voi”, “ổ gà” nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn rồi đầu lại vào đây. Chúng tôi đã rất nhiều lần ý kiến với đơn vị thi công nhưng chỉ nhận được câu trả lời là khi nào có vốn thì làm tiếp nhưng cũng chưa biết đến lúc nào mới có vốn?

Ông Đặng Văn Đức ở thôn 5, xã Vũ Quý cho biết thêm: Trước đây tuyến đường này đã được láng nhựa, có bề rộng mặt đường từ 3,5 - 4m. Tuy mặt đường đã xuống cấp nhưng hàng năm đều được tu bổ, sửa chữa nên vẫn đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân. Cuối năm 2017, UBND huyện Kiến Xương có chủ trương đầu

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

được tình trạng hình thức, dẫn đi vào thực chất hơn, nhất là trong đánh giá, xếp loại chất lượng. Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Bữa liêm vàng lần thứ III - năm 2018 được tổ chức thành công, góp phần tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.

Việc triển khai thực hiện các nghị quyết các hội nghị Trung ương (khóa XII) đạt kết quả cụ thể, tích cực, từng bước đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được,

nguyên nhân, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định có được những kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo của thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; chủ động, tích cực triển khai các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nỗ lực phấn đấu tháo gỡ khó khăn của toàn ngành và sự phối hợp chặt chẽ

giữa các cơ quan, giữa cấp trên với cấp dưới. Đồng chí đề nghị thời gian tới toàn ngành khẩn trương triển khai, thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao. Tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên. Theo dõi, nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ.

DŨNG NGHĨA**Đạt 7/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao**

Đến nay, xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) đã đạt 7/11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã xác định tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao khoảng 12 tỷ đồng trong đó cần nhiều vốn nhất là việc xây dựng nhà văn hóa ở 4/4 thôn, khoảng 6 tỷ đồng.

Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020, xã đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể đồng thời triển khai sẵn rộng đến toàn thể cán bộ và nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong quá trình thực hiện. Hiện xã đang khẩn trương rà soát, làm hồ sơ,

thủ tục, thẩm định trích lục và chuyển mục đích sử dụng đất sang đất dân cư để phục vụ công tác đầu tư xây dựng dự án đất tạo nguồn kinh phí; hoàn thiện hồ sơ liên quan đến 2 dự án dân cư thôn Vô Thái và thôn Dũng Thượng.

LÊ TRUNG

(Đài TTTH Vũ Thư)

để di chuyển 18 cột điện ra vị trí mới, bảo đảm mặt bằng thi công không có gì vướng mắc. Tại các cuộc họp, chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần với lãnh đạo UBND huyện thể nhưng do thiếu vốn nên công trình phải dừng thi công hơn một năm nay và chưa biết khi nào mới làm trở lại. Đây là tuyến đường huyết mạch, có mật độ tham gia giao thông rất đông nên không chỉ người dân mà chính quyền xã Vũ Quý cũng đang từng ngày mong mỏi tuyến đường tiếp tục được thi công để giảm bớt khó khăn cho việc đi lại của người dân.

KHÁNH HÀ

Mặc dù chưa thi công đến đoạn đường này nhưng đơn vị thi công vẫn cho đào xới tung nền đường khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.